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นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
พัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท พีซีพี
จี จ�ากัด (มหาชน)  BCPG เปิดเผยว่า 

บรษัิทฯ คาดว่าผลการด�าเนนิในปี2564 จะสามารถ

ท�าก�าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าใช้

จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) เติบโตประมาณ 30-40% 

จากปีก่อนที่ EBITDA โตขึ้น 30.2% เป็นไปตาม

เป้าหมายเดมิทีเ่คยวางไว้ จากการเตบิโตของพอร์ต

โฟลิโอหลายๆส่วน รวมถึงการมีรายได้เข้ามาจาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า Nam San 3 ขนาด

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 45 เมกะวัตต์ (MW) ในประ

เทศสปป.ลาว  ที่บริษัทฯ   ได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่

ช่วงไตรมาส 1/63 ที่ผ่านมา ซึ่งจะรับรู้รายได้เต็มปี

เป็นปีแรกในปีนี้

นอกจากน้ี บรษิทัฯ  ยงัมโีครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ RPV ในประเทศไทย ที่รอรับรู้รายได้

อีกจ�าจ�านวน 4 โครงการ ซึ่งมีขนาดก�าลังการผลิต

รวมทั้งหมด  20 เมกะวัตต์ (MW)  โดยรับรู้รายได้

เต็มปีเป็นปีแรก หลังจากได้เข้าไปลงทุนตั้งแต่ช่วง

ไตรมาส 3/2563 และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ราย

ได้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

จ�านวน 3 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิตรวม 65 

เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งคาดว่าจะทยอย COD ต้ังแต่

ไตรมาส 3/64 เป็นต้นไป

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานช่วงที่เหลือของปี64 

บริษัทฯ ได้ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 18,000 ล้านบาท เพื่อ

น�าไปใช้ในการบริหารโครงการ และใช้ในการเข้าซื้อ

กิจการที่สามารถรับรู้รายได้และก�าไรเข้ามาทันที

เป็นหลัก ซึ่งในช่วงต้นปีนี้ท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการ

เจรจาเข้าซื้อกิจการ(M&A) ไปบ้างแล้วจ�านวน 

2-3ราย โดยคาดจะได้ข้อสรุปในช่วงกลางปีนี้ ซึ่ง

การพัฒนาโครงการที่ด�าเนินการก่อสร้างอยู่ และ

การเข้าไปลงทุนในกิจการอื่นๆเพิ่มเติมจะช่วยสร้าง

การเติบโตให้กับผลการด�าเนินงานในปีนี้

“เราได้เตรียมกระสุนไว้มากพอสมควรส�าหรับการ

ลงทุนในวันข้างหน้า ปัจจุบันเรามีเงินสด และ 

Shot term investment ท่ีเป็นเงินฝากประจ�า

อยู่ประมาณ11,000ล้านบาท เป็นกระสุนส�าคัญ

ที่สะท้อนถึงความสามารถและความพร้อมในการ

ลงทุนของBCPG และแม้ว่าจะมสีถานการณ์ของการ

แพร่ระบาดโควดิ-19 ทีอ่าจท�าให้ไทม์ไลน์ต่างๆดีเลย์

ไปบ้าง แต่ไกด์ไลน์หลักๆยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่

อาจช้าหรือเร็วไปบ้างก็ตาม” นายชาญวิทย์ กล่าว

BCPG ม่ันใจ EBITDA ปี64 

โตตามเป้า 30-40% วางงบลงทุน 1.8 หม่ืนลบ. 

พัฒนาโครงการต่อเน่ือง - M&A
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วนัน้ี เนก็ส์ซฟิ เอน็เนอร์จ ีและ ราช กรุป๊ ประกาศว่า 

ทั้งสองฝ่ายได้จับมือเป็นพันธมิตรในการก่อสร้าง

และด�าเนนิงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเน็กส์

ซิฟ เอ็นเนอร์จี เบนเตร ในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามแล้ว โดยเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี เป็นบริษัท

ด้านพลงังานทีม่ฐีานธรุกจิในออสเตรเลยีและเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ ถือหุ้นโดย Denham Capital 

โครงการนี้นับเป็นโครงการที่สองท่ีเน็กส์ซิฟ เอ็น

เนอร์จี และ ราช กรุ๊ป ร่วมมือกัน หลังจากที่ได้

ผสานความเป็นพนัธมติรกนัส�าเรจ็เม่ือปี 2563 จาก

โครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง ใน

ประเทศไทย

โครงการโรงไฟฟ้าเนก็ส์ซฟิ เอน็เนอร์จ ีเบนเตร เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใกล้ชายฝั่งทะเล มี

ก�าลงัผลติตดิตัง้รวม 80 เมกะวตัต์ ตัง้อยูท่ีค่อมมนู

ถานไฮ เมืองถานฟ ูจงัหวดัเบนเตร ห่างจากนครโฮ

จิมินห์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 160 กิโลเมตร 

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กระแสไฟฟ้า

ที่ผลิตจากโครงการทั้งหมดจะจ�าหน่ายให้กับการ

ไฟฟ้าเวียดนาม ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ

เวลา 20 ปี ส�าหรับใบอนุญาตต่างๆ และสัญญา

การเช่ือมต่อโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ได้ด�าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่าน

มาได้เริม่งานก่อสร้างและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 

19 เดือนก่อนที่จะเดินเครื่อง  เชิงพาณิชย์

บริษัท SEPCOIII ได้รับเลือกเป็นผู้รับเหมางาน

วิศวกรรม จัดหาและก่อสร้างโครงการ รวมทั้งเป็น

ผู้รับจ้างงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโครงการ

ด้วย ทั้งน้ี SEPCOIII นับเป็นบริษัทชั้นน�าระดับ

โลกที่มีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมและก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อน โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ และโรงไฟฟ้าพลังน�า้ 

ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเนก็ส์ซฟิ เบน

เตร จะติดตั้งเคร่ืองกังหันลมประสิทธิภาพสูงรุ่น 

Goldwind-155 จ�านวน 19 ต้น ก�าลงัผลติต้นละ 4.5 

เมกะวตัต์ ซึง่ได้ประเมนิแล้วว่ามคีวามเหมาะสมกบั

ลักษณะของกระแสลมและที่ตั้งโครงการมากที่สุด  

เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ได้จัดท�าแผนที่ลมคุณภาพสูง

ส�าหรับโครงการ โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดลมด้วย

เสาวัดลมเป็นเวลา 3 ปี และจากนั้นน�าข้อมูลมา

หาความสมัพนัธ์กบัข้อมลูทีไ่ด้จากสถานวีดัลมทีต่ดิ

ต้ังระบบ LIDAR (Light Detection and Ranging) 

บริเวณนอกชายฝั่ง

นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ราช กรุป๊ จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ มีความยินดีที่ ราช 

กรุป๊ และเนก็ส์ซฟิ บรรลขุ้อตกลงการร่วมทนุอย่าง

เป็นทางการ หลังจากที่ได้ร่วมกันท�างานพัฒนา

โครงการภายใต้สัญญาการร่วมพัฒนาโครงการ 

(Joint Development Agreement) ที่ได้ลงนาม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ด้วยประสบการณ์การ

ท�างานในโครงการโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี 

ระยอง ท�าให้ผมมัน่ใจว่า ทีมงานทีม่คีวามมุง่มัน่จะ

สามารถผลกัดนัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเบน

เตรประสบความส�าเร็จได้แน่นอน"

มร.ซูเรนเดอร์ ซิงห์ ผู้ก่อตั้งและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท 
เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี กล่าวว่า "บริษัท 

ดีใจที่สามารถเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ลมเบนเตรให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และพร้อม

จะสานต่อความสัมพันธ์กับราช กรุ๊ป ต่อไป ท้ังนี้ 

บริษัท และราช กรุ๊ป ต่างมีวิสัยทัศน์เดียวกันในอัน

ท่ีจะน�าโซลชูัน่ด้านเทคโนโลยแีถวหน้าระดบัโลกเข้า

มารองรับกับความท้าทายในช่วงการเปลี่ยนผ่าน

ด้านพลังงาน"    

 

มร.แมทธวิ บาร์ทลย์ี ผูก่้อตัง้และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารร่วม บริษัท เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี กล่าวว่า 

"โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเบนเตร เป็นการ

ลงทุนครั้งที่สามในเวียดนามของบริษัท และ

เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัท

ในอันที่จะสร้างการเติบโตภาคพลังงานไฟฟ้าของ

เวียดนาม ปัจจุบัน บริษัทก�าลังพัฒนาโอกาสการ

ลงทุนอื่นๆ ในเวียดนามและประเทศในเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต้ เพือ่ไปสูก่ารเป็นผูใ้ห้บรกิารโซลชูัน่ด้าน

พลังงานหมุนเวียนชั้นน�าในภูมิภาคนี้"   

เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี - RATCH 
จับมือลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมเบนเตร 80 เมกะวัตต์ 

ในเวียดนาม เร่ิมก่อสร้างแล้ว  
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นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) SEAFCO เปิดเผยว่า  บริษัทฯ 

จะพยายามรักษาการเติบโตของรายได้และก�าไรปีนี้ ให้เติบโต แม้ว่าจะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่ส่งผลให้กระทบต่อภาพรวม

เศรษฐกิจ ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วงทีผ่่านมา แต่ทัง้น้ี บรษิทัฯ เช่ือว่าสามารถบรหิารจดัการเรือ่งดงักล่าวได้ ด้านสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19  ในแคมป์คนงานก่อสร้างในส่วนของบริษัทฯ  ไม่พบแรงงานที่ติดเชื้อแต่อย่างใด โดยได้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน 

และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี  

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นประมูลงานใหม่ มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งตามปกติคาดว่ามีโอกาสได้รับงานในสัดส่วนประมาณ 30% ขณะที่ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีงานในมือ หรือ Backlog จ�านวนกว่า 1.6 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในปีนี้ ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป   

อนึ่ง งวดปี 63 บริษัทฯ มีรายได้ 2,585.33 ล้านบาท และมีก�าไร 154.41 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส1/64  มีรายได้ 597.48 ล้านบาท  และมีก�าไร 

23.93  ล้านบาท 

SEAFCO หวังปีน้ีรักษาระดับรายได้-ก�าไร 

ย่ืนประมูลงานใหม่ 2 พันลบ. 

จากปัจจุบันมี Backlog กว่า 1.6 พันลบ. 
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JR มือขึ้น! คว ้างาน 4 โปรเจค "ก ่อสร ้าง

สายส่ง 22 KV-ติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน-

บ�ารุงรักษาระบบ sim management" - งานวาง

ระบบสื่อสาร มูลค่ากว่า 132.57 ล้านบาท "จรัญ 

ววิฒัน์เจษฎาวฒุ"ิ มัน่ใจผลงานปี 64 เติบโตได้อย่าง

โดดเด่นและมีลุ้นสร้างสถิติสูงสุดใหม่ให้ประทับใจ

ทุกฝ่าย

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร บริษทั เจ.อาร.์ดบัเบิล้
ยู. ยูทิลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) (JR) เปิด

เผยว่า แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโค

วดิ-19 ระบาดระลอกสาม แต่บรษิทัฯยงัคงเดนิหน้า

เข้าร่วมประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) โดยล่าสุดได้รับ

งาน 4 โครงการใหม่ ประกอบด้วย  1. งานโครงการ

ก่อสร้างสายส่งระดับ 22 KV จากบริษัท กัลฟ์ เอ็น

ซี จ�ากัด มูลค่างาน 95 ล้านบาท 2. งานติดตั้ง

ระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 KV PK4 จาก บริษัท 

ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) มูลค่างาน 10.47 ล้านบาท 3. งานจ้าง

บ�ารุงรักษาระบบ sim management จาก บริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 

9.2 ล้านบาท และ 4. งานวางระบบสื่อสารอื่น ๆ 

อีก 17.90 ล้านบาท รวมมูลค่า 132.57 ล้านบาท

"หลังการเข้ารับงาน 4 โปรเจคใหม่ ส่งผลให้ 

Backlog เพิม่ขึ้นเป็น 5,941 ลา้นบาท ผลักดันแนว

โน้มผลการด�าเนนิงานในปีนีส้ร้างสถติสิงูสุดใหม่นับ

ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ เนื่องจากงานส่วนใหญ่ ทยอย

ส่งมอบในปีนี้ และท�าให้ผลการด�าเนินงานปรับตัว

สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทุกไตรมาส เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเดินหน้าส่งมอบ

งานตามแผน"

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ บริษัทฯยังมี

โอกาสคว้างานใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังจากเข้าร่วม

ประมูลในหลายโครงการ ที่จะทยอยประกาศผลใน

ช่วงครึ่งปีหลัง และในช่วงปลายปีน้ียังมีโอกาสได้

งานโครงการใหญ่รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู เฟส 

2  มูลค่าไม่ต�่ากว่า 6 พันล้านบาท ซึ่งจะท�าให้งาน

ในมือพุ่งแตะระดับ 1 หมื่นล้านบาท สนับสนุนผล

การด�าเนินงานในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้าเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดด

ขณะเดียวกันบริษัทฯได้มีการขยายงานด้าน

วิศวกรรมไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือ

สร้างฐานรายได้ใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การเข้าไปในกลุ่ม

ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซ โดยเป็นงาน

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับโครงการของบริษัท

ไทยออยล์ ซ่ึงบริษัทฯรับงานจากกิจการร่วมค้า 

Petrofac South East Asia, Saipem Singapore 

และ Samsung Engineering และมั่นใจว่าจะช่วย

ผลกัดนัธรุกจิของกลุ่มบรษิทัเตบิโตอย่างแข็งแกร่ง

และมั่นคงในอนาคต

JR คว้า 4 โปรเจคใหม่

มูลค่า 132.57 ลบ. 

หนุนผลงานโค้งหลังโตเด่น-ทุบสถิติใหม่
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ITEL มาแรงตามนัด ล่าสุดคว้างานโครงการของ 

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิมลูค่า 552,694,725.00 

ล้านบาท เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้ โดย แอนต้ีโด

รน (Anti-Drone) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีก�าลัง

ถูกจับตามองเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามา

มีอิทธิพลต่อรูปแบบการท�าธุรกิจ ถือเป็นโซลูชัน

ใหม่ที่หนุนให้ผลการด�าเนินงานในอนาคตเติบโต

มากยิ่งขึ้น “ณัฐนัย อนันตรัมพร” ลั่น ก้าวแรก

ของแผนกลยุทธ์ New S-Curve ด้าน Big Data 

และ Security ไปได้สวย จากนี้จะเดินหน้าผลักดัน

ธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ส่งสัญญาณผลงานทั้งปี

ไม่ท�าให้ผิดหวัง

นายณัฐนยั อนนัตรมัพร ประธานเจา้
หน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
เทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) หรอื ITEL  
เปิดเผยว่า  บริษัทฯได้รับคัดเลือกจากส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ ตามโครงการจัดหารถยนต์ปฏิบัติ

การพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานไร้คน

ขับ แบบ 1 เซ็นเซอร์ และอปุกรณร์บกวนสญัญาณ

ควบคุมอากาศยานไร้คนขบั พร้อมอปุกรณ์รบกวน

สัญญาณไร้คนขับแบบพกพา (Drone Gun) 

จ�านวน 11 คัน มูลค่างานทั้งสิ้น 552,694,725.00 

บาท (ห้าร้อยห้าสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พัน

เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ

ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น 

ๆ โดยมีก�าหนดการส่งมอบ และติดตั้ง ภายใน 270 

วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามใน

สญัญา โดยคาดว่าจะได้มีการลงนามสัญญาจ้างใน

เดือนมิถุนายน 2564 

“จากการที่บริษัทฯ ได้รับงานจากส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติในครั้งน้ี แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจใน

ศักยภาพของบริษัทฯ ในการน�าเทคโนโลยีโดรนให้

เข้ามามีบทบาทส�าคัญทางด้านความมั่นคงของ

ประเทศ เป็นโซลูชันที่จ�าเป็นในอนาคต โดยโซลูชัน

โดรนของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่โดดเด่น พร้อม

รถยนต์ปฏิบัติการฯ เพื่อใช้ป้องกันการบุกรุกของ

อากาศยานไร้คนขับ เสริมสร้างความปลอดภัย 

ป้องกนัการบกุรกุทางอากาศ สามารถท�างานแทน

มนษุย์ในหลากหลายด้าน ท้ังการส�ารวจพืน้ท่ีท่ีเข้า

ถงึได้ยาก การตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล อีก

ทั้งประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ และมี

ศักยภาพเติบโตสูง ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จก้าวแรก

ของบรษิทัฯ หลงัปรับแผนสูก่ลยทุธ์ New S-Curve 

มุ่งเน้นงาน Big Data และ Security ในการสร้าง

ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู ่แข่งขัน นอกจากนี้ 

บริษัทฯเตรียม เสนองานโครงการอื่นๆเพิ่มเติมต่อ

ไป ท้ังในโครงการของลกูค้าหลกัปัจจบุนัและลกูค้า

ใหม่ เพือ่สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื อย่างไรกต็าม

บรษิทัฯ เชือ่ว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่ 

2  จะขยายตวัอยู่ในทิศทางท่ีดเีมือ่เทยีบกบัไตรมาส

แรกที่ผ่านมา และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

ยิ่งขึ้น คาดว่าแนวโน้มท่ีดีนี้จะช่วยผลักดันให้ผล

ประกอบการปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา  ” 

นายณัฐนัย กล่าว

ITEL มาแรงตามนัด คว้างานใหญ่ 

“แอนต้ีโดรน” จาก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

มูลค่า 552.69 ลบ. โชว์ก้าวแรก 

New S-Curve ไปได้สวย
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เอแอลที พร้อมน�า “เทคโนโลยี - นวัตกรรม” ร่วมพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ยกระดับสู่การเป็น Smart Government  หวังเป็น 1 ในการส่งต่อพัฒนาเมืองสู่ 

Smart City ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยภาครัฐบริหารจัดการเมือง  จากนโยบาย

ของภาครฐัทีต้่องการยกระดบัการพฒันาเมอืงไปสูก่ารเป็นเมอืงอจัฉริยะหรือ  Smart City ซ่ึงการพฒันาระบบบริการภาครัฐหรือ Smart Government ถือเป็น  

1 ในเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 มิติ ที่ส�านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ก�าหนดไว้ ซึ่งอีก 6 มิติ ที่เหลือประกอบด้วย Smart Environment (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ), 

Smart Economy (เศรษฐกิจอัจฉริยะ), Smart People (พลเมืองอัจฉริยะ), Smart Living (การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ),  Smart Mobility (การเดินทางและขนส่ง

อัจฉริยะ) และ Smart Energy (พลังงานอัจฉริยะ)

นายปริญญ์ ชากฤษณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเอแอลที เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) หรือ ALT กล่าวว่า 

“เน่ืองจากในปัจจุบันมิติปัญหาของสังคมเมืองมีความซับซ้อน จึงมีความจ�าเป็นท่ีประชาชนควรได้รับข่าวสารท่ีเป็นข้อเท็จจริงโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อลดการบิดเบือนไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในสังคม  ALT จึงให้ความส�าคัญมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับการบริการไปสู่ประชาชนได้

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ”

นายปริญญ์ กล่าวอีกว่า “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ALT ที่พัฒนาสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ เพื่อไปสู่การพัฒนาด้าน Smart Government ไม่ว่าจะเป็น จัด

ท�าศนูย์การตดัสนิใจด้านข้อมลูและสัง่การอจัฉริยะด้วย Data Analytic ผ่าน War Room ของหน่วยงานรฐั มรีะบบบรหิารจดัการเพือ่การให้บรกิาร พร้อมระบบ

บรหิารจดัการเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ (Incident Management System) พร้อมท้ังศนูย์บรกิารประชาชนอัจฉรยิะ One Stop Service จดัท�าระบบจดัการผูม้าตดิต่อ 

(Visitor Management) พร้อมระบบคิวออนไลน์ ด้วย Mobile Service  เพื่อลดการแออัดและยังปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมี 

ระบบรับบริการ และประสานงานหน่วยงานภายในเมืองซึ่งประกอบไปด้วย ระบบส�าหรับการรับเรื่องของเจ้าหน้าที่ ส�าหรับให้บริการประชาชน และสามารถให้

บริการ E-service ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆภายในเมืองได้”

ทั้งนี้เอง ประเทศไทยได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาเมืองไปสู่ Smart City ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอุดหนุนงบประมาณโดยรวมทั้ง

ประเทศ มูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่ง ALT คาดหวังรายรับสัดส่วนในอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อภาพรวมทั้งหมด

“ ALT วางเป้าหมายการให้บริการ โดยเริม่ต้นน�าร่องระบบดงักล่าว ด้วย Solution ของ ALT กับเมอืงท่ีมคีวามพร้อมเพือ่เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชน 

และพร้อมส�าหรับการพัฒนาในพื้นที่ต่อๆไป โดยเป้าหมายของ ALT ก็เพื่อต่อยอดพัฒนา เมืองอัจฉริยะ จนครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระบบ”

ALT พร้อมน�าเทคโนโลยี - นวัตกรรม

ร่วมมือรัฐสู่ Smart Government 

ยกระดับบริการประชาชน - เพ่ิมประสิทธิภาพ

บริหารจัดการเมือง

12 www.HoonInside.com 1   June   2021



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) CHAYO เปิดเผยว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 

2/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จ�ากัด ("Chayo อีกจ�านวน 1,745 ล้านบาทจากทุน

จดทะเบียนเดิม 55 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท โดยการอกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจ�านวน 17,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

100 บาท และบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนก่อน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในChayo JV ประมาณร้อยละ 55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของ Chayo JV และเสนอขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบางส่วนให้กับนักลงทุนไม่เกิน 9 ราย ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่บริษัทฯ เผยแพร่ต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 เมยายน 2564

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ สามารถบรรลุช้อตกลงกับนักลงทุนในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 31 

พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของ Chayo JV มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ Chayo JV จากเดิม 55 ล้านบาท เป็นจ�านวน 

1,800 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นคราว ๆ โดยในครั้งนีChayo JV ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนจ�านวน 865 ล้านบาท ท�าให้ Chayo 

JV มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวนทั้งสิ้น 920 ล้านบาทโดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน Chayo JV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และนัก

ลงทุนอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยรายชื่อนักลงทุนและสัดส่วนการถือหุ้นใน Chayo JV เป็นดังนี้

ทั้งนี้ ภายใน 15 เดือนนับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 

2564 บรษิทัฯ จะจดัหาเงนิทนุเพิม่เติมโดยการซือ้หุ้น

บุริมสิทธิจ�านวน 880 ล้านบาท (โดยเงินทุนร้อยละ 

80 - 90 บริษัทฯ มีแผนที่จะออกตราสารหนี้ และ/

หรอืกูย้มืเงนิ เพือ่มาลงทนุ) ตามความเหมาะสมและ

ความต้องการใช้เงิน

CHAYO เปิดรายชื่อ 8 นลท. 

เข้าลงทุนในหุ้นเพ่ิมทุน 

"บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี"  
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บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) NWR  ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 "กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนาว

รัตน์" ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) (ITD) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) (NWR) ได้ร่วมลงนาม

ในสัญญาก่อสร้างกับการประปานครหลวง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าตามแนวถนนราชพฤกษ์ จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึง ถนนเพชรเกษม พร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญาG-TN-9B

ผู้ว่าจ้าง : การประปานครหลวง

ลักษณะงาน  : ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าและงานที่เกี่ยวข้องในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9

มูลค่าโครงการ  : 4,014,300,000 บาท (สี่พันสิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (สัดส่วนของ ITD 51% คิดเป็นมูลค่า 2,047,293,000 บาท 

สัดส่วนของ NWR 49% คิดเป็นมูลค่า 1,967,007,000บาท)

ระยะเวลาก่อสร้าง : 1,095 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน 

NWR เผย กิจการร่วมค้า 

"อิตาเล่ียนไทย - เนาวรัตน์" ได้งานก่อสร้าง

อุโมงค์ส่งน�้าตามแนวถนนราชพฤกษ์    

มูลค่า 4.01 พันลบ.
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-บลจ.ทสิโก้ เสนอขายกองทุนเปิด ทสิโก้ ยเูอส 

Mid/Small Cap อิควิตี้ เฟ้นหาหุ้นขนาดกลาง 

- เล็ก ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เตรียมเป็นดาว

ดวงใหม่ ด้วย 3 กลยุทธ์การเลือกหุ้น คือ เน้น

หุ้นที่รายได้มีแนวโน้มเติบโตสูงรับเศรษฐกิจ

ฟื้น หุ้นงบการเงินแกร่ง และหุ้นที่มีข่าวการ

เปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญั เปิด IPO 1-10 ม.ิย. 64

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อ�านวย
การสายการตลาด และที่ปรึกษา
การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. 

Saharat Chudsuwan, Head of Marketing 

and Wealth Advisory, Mutual & Private 

Fund Business, TISCO Asset Management 

Co., Ltd.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ต้อง

ยอมรับว่าสหรัฐฯสามารถบริหารจัดการ

กระจายฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลยังเดินหน้า

นโยบายการคลังอย่างต่อเน่ือง จนผลักดันให้

เศรษฐกิจฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่ง โดดเด่นเป็นอนั

ดบัต้นๆ ของโลก ดงันัน้ ด้วยปัจจยับวกดงักล่าว 

จึงท�าให้ตลาดหุน้สหรฐัฯกลบัมาน่าสนใจอกีครัง้

ส่วนปัจจัยที่เข้ามารบกวนการลงทุน ในเรื่อง

เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด

นัน้ ไม่ใช่สิง่ทีน่่ากงัวลนกั โดย บลจ.ทสิโก้ มอง

วา่ประเด็นดงักล่าวเป็นเพียงปัจจยัลบชั่วคราว 

เพราะเงินเฟ้อในครั้งนี้มาจากมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจระยะสั้น และความต้องการสินค้าที่

เพิ่มขึ้นในระยะแรกของการเปิดเมือง ประกอบ

กับฐานการค�านวนเงินเฟ้อที่ต�่า จากปีที่แล้ว

เกิดการล็อกดาวน์ (Lockdown) ทั่วโลก ท�าให้

การค�านวนเงนิเฟ้อจะสงูกว่าปกตใินปีนี ้จงึคาด

ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะไม่เปลี่ยน

ท่าทแีละคงอัตราดอกเบีย้ในระดบัต�า่ต่อไป เป็น

ปัจจยัหนนุส�าคญัท่ีท�าให้การลงทุนในตลาดหุน้

สหรัฐฯ ยังน่าสนใจ

อย่างไรกต็าม ต้องยอมรบัว่ากองทนุหุน้สหรฐัฯ 

ในอตุสาหกรรมกองทุนของไทยส่วนใหญ่จะเน้น

ลงทนุในหุน้ขนาดใหญ่ แต่หุน้ท่ีมีศกัยภาพและ

มีอตัราการเตบิโตสูง รวมถงึหุน้ท่ีมกัจะมข่ีาวดี

ส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ดัง

น้ัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนทีด่ ีบลจ.

ทสิโก้ จงึเปิดเสนอขายกองทนุเปิด ทสิโก้ ยเูอส 

Mid/Small Cap อิควิตี้ (TUSMS) ความเสี่ยง

ระดบั 6 (เสีย่งสูง) กองทุนรวมตราสารทุนเน้น

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Granahan 

US SMID Select FUND ชนิดหน่วยลงทุน A 

(Acc) - USD (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุน

หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาดขนาดกลางและเลก็ (“SMID Cap”) ทีจ่ด

ทะเบยีนซ้ือขายในตลาดหลักทรพัย์และจดัตัง้ใน

สหรัฐฯ หรือด�าเนินธรุกจิท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

สหรฐัฯ ลงทนุขัน้ต�า่ 1,000 บาท เปิดเสนอขาย

ครั้งแรก (IPO) 1-10 มิ.ย. 2564

“จุดเด่นของกองทุน TUSMS คือ ผู้จัดการ

กองทนุหลกัซึง่มปีระสบการณ์การลงทนุในหุน้

ขนาดกลางขนาดเลก็ของสหรฐัฯ กว่า 22 ปี จะ

ลงไปวิเคราะห์และพูดคุยกับผู้บริหารในแต่ละ

บริษัทที่เป็นเป้าหมายการลงทุนด้วยตัวเอง 

เพื่อค้นหาหุ้นที่เป็นเพชรน�้างามที่นักวิเคราะห์

ท่ัวไปอาจยังเข้าไม่ถึงข้อมูล ดังนั้น ผู้จัดการ

กองทุนจงึมโีอกาสใกล้ชดิและทราบถงึแนวโน้ม

การเปล่ียนแปลงของบริษทัในเชงิลกึ รวมถึงมี

โอกาสเข้าซือ้หุน้ในช่วงท่ีราคายงัไม่ปรบัเพ่ิมขึน้

ไปมากนัก” นายสาห์รัชกล่าว

1-10 มิ.ย.64 บลจ.ทิสโก้ เสนอขายกองทุนเปิด 

ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ 

เฟ้นหาหุ้นขนาดกลาง - เล็ก ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
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นอกจากนี้ กลยุทธ์การเลือกหุ ้นเข้าพอร์ต

การลงทุนก็น่าสนใจ โดยมี 3 กลยุทธ์หลักใน

การเลือกหุ้น คือ 1. หุ้นที่มีคุณภาพ มีรายได้

สม�่าเสมอ และมีงบการเงินแข็งแกร่ง โดยหุ้น

กลุ่มนี้จะถือลงทุนประมาณ 1-7 ปี 2. หุ้นที่มีน

วัตกรรมที่โดดเด่น สามารถรุกตลาดใหม่ๆ ได้ 

แม้ว่าจะยังไม่มีก�าไร แต่มีโอกาสเติบโตสูง โดย

หุ้นกลุ่มนี้จะถือลงทุนประมาณ 1-10 ปี และ 

3. หุ้นที่มีจุดเปลี่ยนส�าคัญ ทั้งในเชิงการผลิต

สนิค้าและบริการ การตลาด เปลีย่นการบรหิาร

จัดการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่ รวมถึงหุ้นที่มีการ

ควบรวมกิจการ โดยหุ ้นกลุ ่มนี้จะถือลงทุน

ประมาณ 1-3 ปี

ส�าหรับตัวอย่างบริษัทที่กองทุนหลักเข้าไป

ลงทุน เช่น Stamps ผู้ให้บริการส่งไปรษณีย์

และบรกิารขนส่งทางอนิเทอร์เนต็ บรษิทันีม้จีดุ

เด่นที่มีรายได้สม�่าเสมอจากค่าสมัครรายเดือน

ของลกูค้า และมโีอกาสเตบิโตอกีมาก เนือ่งจาก

มีส่วนแบ่งการตลาดท่ียังไม่สูงนัก นอกจากนี้ 

บริษัทมีรายได้เติบโตดี โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่าน

มา (2553 - 2563) รายได้เตบิโตเฉล่ีย 24% ต่อ

ปี บริษัทไม่มีการก่อหนี้ระยะยาว ซึ่งนับตั้งแต่

ปี 2545 ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วก

ว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และล่าสุดมีแผน

ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น (ที่มา: 

Company Investor Presention)

อีกหนึ่งบริษัทตัวอย่าง คือ Western Digital 

ผู ้น�าด้านการจัดเก็บข้อมูล มีความโดดเด่น

ตรงที่มีรายได้จากหลากหลายธุรกิจ โดยใน

ช่วงของ COVID -19 แพร่ระบาด กลุ่มธุรกิจ 

Client Devices และ Client Solutions ขยาย

ตัวได้ดี ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Data Center ก็เริ่ม

เห็นสัญญาณการฟื้นตัว ด้านผลประกอบการ

เร่ิมฟื้นตัวหลังจากเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ และ

ยังได้ร่วมมือกับ Kioxia ผู้ผลิต Chip รายใหญ่

ของโลก ซึง่จะท�าให้ Western Digital สามารถ

แข่งขันกับคู่แข่งทางการค้ารายใหญ่ได้ และ

กลายเป็น Supplier รายใหญ่ที่สุดในโลกใน

ที่สุด (ที่มา: Company Investor Relation, 

Statista)

พิเศษส�าหรบัลูกค้าท่ีมยีอดเงนิลงทุนในกองทุน 

TUSMS ระหว่างวันที่ 1-10 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่ 

20 - 29.99 ล้านบาท จะได้รับทองค�าหนัก 2 

สลึง และยอดเงินลงทุนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้น

ไป รับทองค�าหนัก 1 บาท (1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์)

ท้ังน้ี กองทุนเปิด TUSMS อาจมีความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่าง

ประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรท�าความเข้าใจ

ลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลส�าคัญของกองทุน

รวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผล

ตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด�าเนินงาน

ของกองทุนท่ีได้เปิดเผยไว้ที ่www.tiscoasset.

com และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ 

ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact 

Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 

6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ 

แอปพลิเคชัน TISCO My Funds

1-10 มิ.ย.64 บลจ.ทิสโก้ เสนอขายกองทุนเปิด 

ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ 

เฟ้นหาหุ้นขนาดกลาง - เล็ก ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
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PwC เผยผลส�ารวจความเชื่อมั่นซีอีโอโลก พบ

ซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมั่นเชิงบวก

ต่อการฟ้ืนตวัของรายได้และเศรษฐกจิโลกในปีนี้

เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน โดยโรคระบาดและวิกฤต

สุขภาพเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญอันดับที่หนึ่งที่ผู้

บรหิารต่างแสดงความกงัวลและหนัมาให้ความ

ส�าคญักบักลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่งจาก

เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ด้านซีอีโอของ PwC ประเทศไทย ช้ีเศรษฐกิจ

ไทยปี 64 จะฟื้นตัวได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการ

บริหารจัดการและกระจายวัคซีนให้ครอบคลุม

ประชากร พร้อมแนะธรุกิจไทยโฟกสัการบริหาร

กระแสเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องให้ได้นาน

ที่สุด

นาย ชาญชยั ชัยประสทิธิ ์ประธาน
กรรมการบริหารและหุ้นส่วน 
บริษัท PwC ประเทศไทย เปิดเผยถึง

ผลส�ารวจซอีโีอทัว่โลกประจ�าปี ครัง้ที ่24 (24th 

Annual Global CEO Survey) ของ PwC ซึ่งได้

ท�าการสอบถามความคิดเหน็ซีอีโอเกีย่วกบัแนว

โน้มเศรษฐกิจและการเติบโตของรายได้จ�านวน 

5,050 รายใน 100 ประเทศและอาณาเขต โดย

ในจ�านวนนี้ เป็นซีอีโอจากภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จ�านวน 236 รายว่า 

31% ของซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนท่ีตอบแบบ

ส�ารวจแสดงความเชื่อมั่นว่า การเติบโตของ

รายได้ทางธุรกิจในระยะ 12 เดือนข้างหน้าจะ

ปรบัตัวเพิม่ขึน้ เปรยีบเทยีบกบั 28% ในปีก่อน

สอดคล้องกับความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจโลก

จะฟื้นตัวได้ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า โดยซีอีโอ

อาเซียนถึง 71% เชื่อว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

ในปีนี้จะปรับตัวดีขึ้น เปรียบเทียบกับปี 2563 

ที่ 16% เช่นเดียวกับมุมมองเชิงบวกของซีอีโอ

ทั่วโลกที่ 76% เปรียบเทียบกับ 22% ในปีก่อน 

และยังเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการ

ถามค�าถามนี้ในการส�ารวจเมื่อปี 2555

“กว่าหนึง่ปีทีท่ั่วโลกต้องเผชญิกบัวิกฤตโควิด-

19 จนน�าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย มาวันนี้

เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศ

ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และประเทศอื่น ๆ ใน

ภูมิภาคที่มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นโดยรวมของการ

ด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่ม

กลับมา” นาย ชาญชัย กล่าว

“โรคระบาดและวิกฤตสุขภาพ” ครองปัจจัย

ความกังวลอันดับที่หนึ่ง

ผลส�ารวจของ PwC 

พบว่า โรคระบาดและวิกฤตสุขภาพกลายเป็น

ปัจจัยเสี่ยงอันดับที่หนึ่ง (74%) ที่สร้างความ

ความกงัวลให้กับซีอีโอในภูมิภาคอาเซยีนอย่าง

ไม่ต้องสงสัย ตามมาด้วย อันดับที่สอง ความ

ไม่แน่นอนของนโยบาย (57%) อันดับที่สาม 

กฎระเบียบท่ีเข้มงวดเกินไป (52%) อันดับที่

สี่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (51%) และอันดับที่

ห้า ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก (47%) 

ด้วยเหตุน้ี จึงท�าให้ซีอีโอในภูมิภาคต่างหันมา

ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและ

เตรยีมความพร้อมเพือ่รบัมอืกับวิกฤตการณ์ท่ี

ไม่คาดฝันและอาจส่งผลกระทบสูงมากขึ้น

ซีอีโอในอาเซียนยงัมุ่งลงทุนเพ่ือเปลีย่นองค์กร

สู่ดิจิทัล

เมื่อถามถึงการลงทุนระยะยาวเพื่อเปลี่ยน

องค์กรสู่ดิจิทัลพบว่า ซีอีโออาเซียนกว่าครึ่ง 

(52%) มีแผนที่จะเพ่ิมการลงทุนในด้านดัง

กล่าวมากกว่า 10% เป็นผลมาจากโควิด-19 

นอกจากนี ้ซอีโีอในภมูภิาคถงึ 46% ยงัมแีผนท่ี

จะน�าระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่ส�าคัญเข้า

มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและเพิม่ผลติภาพของ

บุคลากรภายในองค์กร

PwC เผยซีอีโออาเซียนเชื่อมั่นรายได้-ศก. 
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อย่างไรก็ดี แม้ภัยคุกคามทางไซเบอร์จะเป็น

ปัจจัยความกงัวลในอันดบัต้น ๆ  ทีซ่อีโีออาเซยีน

มองว่าส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิ แต่ผลส�ารวจ

กลับพบว่า มีซีอีโอเพียง 32% ที่ก�าลังวางแผน

จะเพ่ิมการลงทนุด้านการรกัษาความปลอดภยั

และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา หลายองค์กรชั้นน�า

ทั่วโลกต่างทยอยออกมาประกาศจุดยืนและ

แผนการลดก๊าซเรือนกระจกก่อนการประชุม

สมชัชาประเทศภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังที่ 

26 (Conference of Parties: COP26) ที่ก�าลัง

จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ณ เมืองกลาสโกว์ สห

ราชอาณาจักร แต่ผลส�ารวจกลับพบว่า มีซีอี

โอในภูมิภาคอาเซียนเพียง 31% ที่แสดงความ

กงัวลมากเกีย่วกบัปัญหาการเปลีย่นแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศและการท�าลายสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นอัตราร้อยละที่ใกล้เคียงกับซีอีโอทั่ว

โลกที่ 30% ย่ิงไปกว่าน้ัน มีซีอีโออาเซียนถึง 

21% ที่ไม่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย 

ทั้งๆ ที่ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นความเสี่ยงต่อ

การด�าเนินธุรกิจเมื่อถามถึงการลงทุนด้าน

การจัดการความยั่งยืนและการด�าเนินธุรกิจที่

ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social, Governance: ESG) 

พบว่า มีซีอีโอในอาเซียนเพียง 22% เท่านั้นที่

มีแผนจะเพิ่มการลงทุนในด้านดังกล่าวอย่างมี

นัยส�าคัญ

“สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่น่าจะเป็น

เหตุผลหลักท่ีท�าให้ซีอีโอในหลาย ๆ ประเทศ

โฟกัสไปที่การด�าเนินกลยุทธ์เพื่อความอยู่

รอดก่อน ผ่านการลดต้นทุนและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท�างาน ตามด้วยการพึ่งพา

การเติบโตแบบ Organic growth และแสวงหา

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และกิจการร่วมทุน” นาย 

ชาญชัย กล่าวเสริม

แผนการจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

ปัจจัยหลักช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทย

นาย ชาญชัย กล่าวว่า ส�าหรับประเทศไทย ปี 

2564 ยังจะคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย 

เพราะภาวะเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน

สูง โดยการฟื้นตัวของธุรกิจไทยจะ

เกิดขึ้นได้เร็วหรือไม่ขึ้นอยู่

กบัการควบคมุการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผล

ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมไปถึงความ

พร้อมในการเปิดรบันกัท่องเท่ียวต่างชาตว่ิา จะ

ท�าได้ตามเป้าหมายของการเปิดประเทศภายใน

ไตรมาสที่ 4 นี้หรือไม่

“ปัจจัยหลักที่จะช่วยผลักดันการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจไทยในปีน้ีคือ ความรวดเร็วใน

การจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้

ครอบคลุมประชากรท้ังหมด เพราะถ้าดูจาก

ตัวเลขจีพีดีไตรมาสแรกของไทยที่ติดลบถึง 

2.6% จะเห็นว่าการแพร่ระบาดภายในประเทศ

ระลอกใหม่ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและ

ภาคประชาชนหดตัวอย่างชัดเจน แทบทุก

บรษิทัในทกุกลุม่อตุสาหกรรมต้องปรบักลยุทธ์

กนัใหม่ เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ป็น

อยู ่ไม่ว่าจะเป็นการบรหิารกระแสเงนิสดทีต้่อง

มีการทบทวนค่าใช้จ่ายและแผนลงทุน เพ่ือให้

มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจให้

ด�าเนินไปได้นานที่สุดและผ่านช่วงเวลาที่ยาก

ล�าบากนี้ไป” นาย ชาญชัย กล่าว

PwC เผยซีอีโออาเซียนเชื่อมั่นรายได้-ศก. 
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นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รอง
กรรมการผู้จัดการ Head of Real 
Estate & Infrastructure Investment บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 
(กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บี
ทเีอสโกรท (BTSGIF) เตรยีมน�ากระแสเงนิสดจาก
การด�าเนินงาน รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4 ของ
การด�าเนนิงานปี 2563/2564) จ่ายให้ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุในรปูการคนืเงนิทนุ  0.049 บาทต่อหน่วย 
โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.692 
บาท เหลือหน่วยละ 9.643 บาท ท�าให้ตั้งแต่จัด
ตัง้กองทนุ จ่ายเงนิปันผลและการคนืเงนิทนุรวม
แล้วทั้งสิ้น 5.499 บาท
 
การจ่ายคืนเงินทุนครั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมายไม่
ได้รับสิทธิในการรับคืนเงินทุน  (XN)  วันที่  10  
มิถุนายน 2564 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทนุ เพ่ือก�าหนดสทิธใินการรับคนืเงนิทุน
ในวันที่  14  มิถุนายน 2564 เพื่อจ่ายคืนเงินทุน
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในวันที ่28 มถุินายน 2564

ส�าหรับผลการด�าเนินงานไตรมาสที่  4 ป ี 
2563/2564 กองทุน BTSGIF มีรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิ 406.9 ล้านบาท ลดลง 57.7% จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 48.5% 
จากไตรมาสก่อนหน้า มอีตัราก�าไรจากรายได้จาก
การลงทนุสทุธ ิ95.7% ขณะที ่ผลการด�าเนนิงาน
ทั้งปี 2563/2564 กองทุน BTSGIF มีรายได้จาก
การลงทุนสุทธิ 2,037.4 ล้านบาท ลดลง 56.9% 
จากปีก่อนหน้า มีอัตราก�าไรจากรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิ 96.4% 

ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อยู่ที่ 
44,790.0 ล้านบาท จาก 50,310.0 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจากปีก่อนที่ 
52,410.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  

นายพรชลิต กล่าวว่า ในรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2564 กองทุนมกีารรบัรูร้ายการขาดทนุสทุธจิาก
เงินลงทุน จ�านวน 5,642.3 ล้านบาท เนื่องจาก
การลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิจ�านวน 5,520.0 ล้านบาท 
และการบันทึกเงินลงทุนในสถานีเซนต์หลุยส์ 
(S4) จ�านวน 122.1 ล้านบาท ท�าให้กองทนุมกีาร
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ�านวน 
10,775.4 ล้านบาท

อย่างไรกต็าม รายการขาดทนุสทุธจิากเงินลงทนุ 
เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสด
ออกไปจริง ดังนั้น แม้กองทุนจะไม่สามารถจ่าย
เงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุส�าหรบังวดนีไ้ด้
ตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
ระบใุนหนงัสือชีช้วนของกองทุน แต่กยั็งสามารถ
น�ากระแสเงินสดจ�านวน 283.6 ล้านบาท จ่ายให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการคืนเงินทุนได้
 
นายพรชลิต กล่าวว่า การด�าเนินงานของกอง
ทุน BTSGIF ในปี 2563/2564 ที่ผ่านมา ได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท�าให้

จ�านวนผู้โดยสาร และรายได้ค่าโดยสารในระบบ
รถไฟฟ้า BTS ลดลง อย่างไรก็ตาม กองทุนบัว
หลวง มองว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มมีการกระ
จายวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว หากประชาชนได้
รับวัคซีนในวงกว้าง สถานการณ์การแพร่ระบาด
เริม่คลีค่ลายไปในทศิทางทีด่ขีึน้ ท�าให้การด�าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ เร่ิมกลับมา จ�านวนผู้โดยสารใน
ระบบรถไฟฟ้า BTS ก็จะทยอยกลับมาเป็นปกติ 
เนื่องจากประชาชนยังมีความต้องการใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนที่อ�านวยความสะดวกการเดินทาง
เชือ่มต่อภายในเมอืงและเชือ่มต่อกบัเขตเมอืงช้ัน
นอกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็จะส่งผลให้การด�าเนิน
งานในอนาคตฟื้นตัวกลับมาได้

อนึ่ง มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตามอายุของ
สทิธใินรายได้สทุธติามสญัญาสมัปทานทีจ่ะหมด
อายุในปี 2572

ผูล้งทนุต้องท�าความเข้าใจ ลกัษณะสินค้า เงือ่นไข
ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสนิใจลงทนุ
ผลการด�าเนนิงานในอดตี มไิด้เป็นสิง่ยนืยันถงึผล
การด�าเนินงานในอนาคต

BTSGIF เตรียมน�ากระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 

จ่ายคืนเงินทุนให้ผู้ถือหน่วย 0.049 บาทต่อหน่วย 

วันที่ 28 มิ.ย. นี้
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อินไซด์ Business
TQR มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

แก่ข้าราชการต�ารวจช่วงโควิด

“ส. ขอนแก่น” จัดทัพ 
น�้าจับเลี้ยงสมุนไพร ไท่เป่าหลง 

มูลค่ากว่าแสนบาท ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19

มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร ร่วมสู้ภัยโควิด-19 

มอบเงิน 1 ลบ. สนับสนุนจัดซื้อ PPE 

ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

BDMS และ มูลนิธิเวชดุสิตฯ 
ร่วมส่งมอบเวชภัณฑ์และเครื่อง 

High-Flow Oxygen แก่กรมราชทัณฑ์
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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